



ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ครั้งที่ 137/2554

17 ธันวาคม 2553

งานเกษตรแห่งชาติ 2554 เตรียมเดินทาง หลัง ม.เทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา ผ่านการคัดเลือก
เป็นเจ้าภาพ ชูประเด็นหลักเพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการเกษตร ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็น
ประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเจ้าภาพการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2554 ว่า
คณะกรรมการคัดเลือกเจ้าภาพการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2554 มีมติคัดเลือกให้มหา วิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2554 เนื่องจาก
มีศักยภาพทั้งด้านสถานที่จัดงานบริเวณเทคโนโลยีธานี ซึ่งมีพื้นที่กว่า 600 ไร่ และพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย
รวมถึงประสบการณ์การจัดงานระดับนานาชาติ และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยี
และเกษตรกรรม เป็นพื้นฐาน ประกอบกับความพร้อมทั้ง ด้านคมนาคม ความร่วมมือของจังหวัดและองค์กร
ท้องถิ่นต่างๆ ของนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้าน
การเกษตร ของพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84
พรรษา ตลอดจนเผยแพร่วามรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัยและ
สถาบันการศึกษาต่างๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น อันจะเป็นการเปิดโอกาสให้
เกษตรกร หรือผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนความรู้ รวมทั้งเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสการก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่
สามของการสถาปนามหาวิทยาลัยด้วย

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2554 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ได้เสนอแนวคิดเบื้องต้น โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 1) การจัดแสดงนิทรรศการของภาครัฐ /เอกชน
2) กิจกรรมทางวิชาการ โดยจะมีการอภิปรายในหัวข้อต่างๆ อาทิ “ทิศทางการพัฒนาด้านการเกษตรภายใต้
การเปิดเสรีการค้าอาเซียน (AFTA)” และ “การพัฒนาการเกษตรในภาวะวิกฤตสิ่งแวดล้อม ” 3) การอบรม
กระประกวด การสาธิตและการบริการด้านการเกษตร 4) กิจกรรมบันเทิง และ 5) การจำหน่ายสินค้าเกษตร/
สินค้าอุปโภคบริโภค โดย เบื้องต้นกำหนดจัดงาน ช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2554 รวม 10 วัน ณ บริเวณเทคโนโลยี-
ธานี ซึ่งสามารถติดตามความก้าวหน้าการจัดงาน และรายละเอียดต่างๆ เพื่ มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ
ม.เทคโนโลยีสุรนารี www.sut.ac.th และกระทรวงเกษตรฯ www.moac.go.th ตั้งแต่ต้นปี 2554 เป็นต้นไป

อนึ่ง การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ จะจัดหมุนเวียนไปยังมหาวิทยาลัยภาคต่างๆ ที่มี
คณะเกษตร คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ตามลำดับ โดยในปี 2554 มี
มหาวิทยาลัยที่ประสงค์เสนอเป็นเจ้าภาพ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น คือ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี-
สุรนารี จังหวัดนครราชสีมา